

Phúc Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Số: 184/TB-CCTHADS
“Về việc thi hành án”

THÔNG BÁO

Căn cứ Bản án số 14 /DSST ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 229/QĐ-CCTHA ngày 03/1/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế Kê biên, xử lý tài sản số 25/QĐ-CCTHADS ngày 30/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ;

Căn cứ Biên bản bán đấu giá tài sản số 38/2021/BBBĐ ngày 27/4/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ thông báo:

Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Kiên Long

địa chỉ: số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Người phải thi hành án: ông Phí Văn Thành và bà Dương Thị Hạ

địa chỉ: cụm 2, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: bà Trịnh Thị Xuân, anh Phí Đăng Lộc, anh Phí Đăng Hưởng, chị Dương Thị Hiền, cháu Phí Văn Thọ, cháu Phí Trà My, cháu Phí Đăng Tiến.

Cùng trú tại: cụm 2, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Ngày 27/4/2021 Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng đã tiến hành tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản thành, người mua trúng đấu giá tài sản là ông Kiều Ngọc Cao (địa chỉ: Cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) với số tiền mua trúng đấu giá tài sản là: **1.007.061.445đ** (Một tỷ không trăm không bảy triệu không trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng). Đến ngày 26/5/2021 ông Cao đã nộp đủ số tiền mua trúng đấu giá vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội thông báo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ thông báo này ông Phí Văn Thành, bà Dương Thị Hạ và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là ông Kiều Ngọc Cao (địa chỉ: cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Hết thời hạn trên nếu ông Phí Văn Thành, bà Dương Thị Hạ và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không tự nguyện giao tài sản thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ sẽ tiến hành cưỡng chế để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, chi phí cưỡng chế ông Phí Văn Thành, bà Dương Thị Hạ và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ thông báo cho ông Phí Văn Thành, bà Dương Thị Hạ và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- đương sự: để thực hiện;
- Lưu VT, HSTHA



[Handwritten signature]

Bùi Thị Hiền